



ขอเชิญผู้พิพากษาเข้าร่วมการอบรมการไกล่เกลี่ย Advance Training for Judges

สำนักส่งเสริมงานตุลาการขอเชิญผู้พิพากษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Advance Training for Judges ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเคปราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีวิทยากรในการอบรมจาก Singapore Mediation Centre ซึ่งมีความเชี่ยวชาญการฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ยทั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในสายไกล่เกลี่ยจริง ระหว่างการบรรยายจะมีวิทยากรจากสำนักงานศาลยุติธรรมแปลภาษาไทยตลอดการอบรม มีเนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับองค์ประกอบ 7 ประการของการไกล่เกลี่ยแบบเน้นความต้องการที่แท้จริง (7 Elements of Interest-Based Mediation) ขั้นตอนการไกล่เกลี่ย (Stages of Mediation) เครื่องมือสื่อสารของผู้ไกล่เกลี่ย (Mediators Communication Tools) เทคนิคการฝ่าทางตันในการไกล่เกลี่ย (Managing Impasse) และเกร็ดความรู้อื่นๆ เกี่ยวกับการสื่อสารและแง่คิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย ทั้งนี้ รูปแบบของการอบรมจะเน้นการมีส่วนร่วม การสวมบทบาทสมมติเป็นคู่พิพาทและผู้ไกล่เกลี่ย ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้อย่างเป็นกันเอง เพื่อผลิตผู้ไกล่เกลี่ยให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้คดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลลดลง และเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรเพิ่มพูนความรู้ที่ได้รับจากการอบรมให้แก่ผู้พิพากษาและผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลที่ตนสังกัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมงานตุลาการ <http://www.oja.coj.go.th> หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักส่งเสริมงานตุลาการ โทร. 0 2512 8498 - 9 ต่อ 202 และ 104 ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้หรือหลักสูตรที่คล้ายกันมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการอบรมในประเทศหรือต่างประเทศ (เช่น มหาวิทยาลัยฮาวาย หรือมหาวิทยาลัยเปเปอร์ไอนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา) ที่จัดโดยสำนักส่งเสริมงานตุลาการ หรือสำนักกระงับข้อพิพาท (เดิม)

ศาลฎีกาจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ศาลฎีกาโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาลฎีกา จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายตามโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะครูอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าวเข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวน 500 คน การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา และส่งเสริมเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่เยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญของชาติ ซึ่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นการเปิดโอกาสให้คู่ความมีทางเลือกในการเจรจาข้อพิพาทที่เกิดขึ้น สามารถไกล่เกลี่ยได้แม้คดีจะอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาก็ตาม

